



BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2025

THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Trong không khí cả nước tung bừng phấn khởi, hân hoan chào đón Tết cổ truyền dân tộc - Xuân Ất Ty 2025, thay mặt Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ và nhân danh cá nhân, tôi gửi tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ những lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Với phương châm hành động: “Kỷ cương, gương mẫu, chuyên nghiệp, hiệu quả”, năm 2024 đã để lại những dấu ấn thành công toàn diện trên mọi mặt công tác của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ. Chúng ta đã đi đầu trong đổi mới tư duy, quyết liệt trong hành động để tham mưu cho Đảng và Nhà nước các chủ trương, quyết sách đúng và trúng, đã hoàn thành khối lượng công việc không chỉ rất lớn mà còn vô cùng quan trọng và ý nghĩa. Nhiều công việc, nhiệm vụ trước đây gặp muôn vàn khó khăn, thử thách tưởng chừng không thể làm được, nhưng chúng ta đã hoàn thành chỉ trong năm 2024, qua đó đem lại hiệu quả to lớn và toàn diện về chính trị, kinh tế, xã hội, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, dư luận trong nước đánh giá rất cao.

Năm 2025 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, thời điểm chuẩn bị cho kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, thời điểm hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; cũng là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, của Bộ và ngành Nội vụ. Phát huy truyền thống lịch sử 80 năm vẻ vang, với khí thế mới của mùa xuân đổi mới, sáng tạo, chúng ta cùng tự tin bước vào năm 2025 với tâm thế chủ động, quyết tâm cao, khát vọng lớn, không ngừng nâng cao trình độ, năng lực và bản lĩnh để hoàn thành xuất sắc hơn nữa, hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó.

Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ nhất định sẽ đạt được những thành công to lớn và tốt đẹp hơn nữa để tô đậm thêm truyền thống lịch sử vẻ vang của Bộ, ngành Nội vụ được vun đắp qua các thời kỳ, cùng cả hệ thống chính trị đưa đất nước ta tiến bước vững chắc vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Chúc các đồng chí và gia đình năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Thân ái!

PHẠM THỊ THANH TRÀ

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
BÍ THƯ BAN CÁN SỰ ĐẢNG, BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ